

## Hội nghị a:care 2024 - Chính sách về quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: Ngày 25 tháng 5 năm 2022

Thông báo này cho biết cách Abbott Product Operations AG (“Abbott” hoặc “chúng tôi”) xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua Trang web Hội nghị a:care 2024 (gọi tắt là “**Sự kiện**”).

Chính sách **tóm lược** này nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và cách bạn có thể thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu. Nên đọc thông báo này kết hợp cùng [Chính sách về quyền riêng tư](#) của Abbott.

### 1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Abbott sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:

- **Thông tin định danh cá nhân:** tên và thông tin liên lạc như e-mail;
- **Kinh nghiệm chuyên môn:** các thông tin chi tiết về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, lĩnh vực chuyên ngành, chức vụ và cơ quan đại diện;

### 2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Abbott sẽ xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp thông qua biểu mẫu này và trong tương lai theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để đảm bảo mối quan hệ thương mại chuyên nghiệp với bạn cũng như với (các) tổ chức mà bạn phát triển nghề nghiệp và các tổ chức liên kết khác theo các điều khoản được nêu ra bên dưới đây.

Bằng cách nhấp vào ô “[ ] Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư” đồng nghĩa rằng bạn đang cho phép Abbott xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích mời bạn tham dự Hội nghị và giúp bạn quản lý quy trình tham gia trước, trong và sau Hội nghị (ví dụ: gửi lời mời và lời nhắc kịp thời tới bạn thông qua phương thức điện tử, gọi qua điện thoại, hoặc để cấp giấy chứng nhận tham gia nếu có).

Trong trường hợp cần cung cấp dữ liệu cá nhân để Abbott thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và/hoặc pháp lý nhưng bạn không cung cấp thì đồng nghĩa rằng Abbott có quyền không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý đó và/hoặc ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn.

#### Thông tin tiếp thị trực tiếp

Bên cạnh đó, khi bạn nhấp vào ô “[ ] Bằng việc đăng ký tham gia Hội nghị, cung cấp các loại thông tin cụ thể trên trang này và/hoặc bấm vào nút “ĐĂNG KÝ” ...”, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Abbott (như bài thuyết trình hoặc đề nghị hợp tác); tin tức, cập nhật và thông tin y tế và khoa học, tài liệu, bài thuyết trình; lời mời tham gia các hoạt động



đào tạo và lời mời tham dự các sự kiện chuyên nghiệp (như đại hội và Hội nghị); liên quan đến chuyên khoa y tế mà chúng tôi cho là có thể bạn quan tâm thông qua bất cứ phương tiện nào (như email, điện thoại, WhatsApp, tin nhắn và các công nghệ nhắn tin khác bao gồm các kênh truyền thông xã hội).

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ nhằm phục vụ cho mục đích này tới khi bạn liên lạc với chúng tôi hoặc mong muốn ngừng nhận tin. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc thương mại bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ [eu-dpo@abbott.com](mailto:eu-dpo@abbott.com) và theo bất kỳ thông tin liên lạc nào chúng tôi gửi cho bạn bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký.

Mỗi ngành hàng Abbott đều có quy trình quản lý quan hệ khách hàng riêng, do đó quyết định hủy đăng ký từ một ngành hàng sẽ không áp dụng đồng loạt cho các ngành hàng khác. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi (chi tiết bên dưới).

Để thực hiện các mục đích này, chúng tôi sẽ kết hợp các dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chỉ định cho bạn hoặc suy ra từ hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng mục đích liên hệ với bạn và chỉ gửi những thông tin bạn quan tâm theo đánh giá của chúng tôi. Với mục đích này, chúng tôi sẽ xem xét đến chuyên môn, tổ chức mà bạn làm việc, vị trí của bạn trong tổ chức đó, thâm niên, sức ảnh hưởng của bạn trong các lĩnh vực trị liệu khác nhau, các sản phẩm bạn sử dụng khi làm việc theo chuyên môn, v.v... cùng nhiều yếu tố khác.

Trong trường hợp cần cung cấp dữ liệu cá nhân để Abbott thực hiện nghĩa vụ hợp đồng/pháp lý nhưng bạn không cung cấp thì đồng nghĩa rằng Abbott có quyền không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý đó và/hoặc ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn.

**Xin lưu ý rằng bạn có quyền từ chối không cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu việc xử lý đó vì lợi ích hợp pháp của Abbott. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Abbott có thể không thể đáp ứng yêu cầu này trong mọi trường hợp.**

### 3. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Abbott có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn: (i) cho các chi nhánh của Abbott (bao gồm công ty mẹ của Abbott, Abbott Laboratories Inc.), các nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu, đơn vị tổ chức sự kiện/nhà tài trợ/đối tác, dịch vụ dịch thuật, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp chỗ ở, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo) và nhà cố vấn; (ii) cho các hiệp hội ngành dược phẩm, cũng như cho các cơ quan y tế công cộng và/hoặc cơ quan y tế khác theo như yêu cầu thực hành các quy tắc minh bạch; (iii) cho các cơ quan phòng chống gian lận và cơ quan thực thi pháp luật; (iv) cho tòa án, các cơ quan quản lý và thanh tra của chính phủ và phi chính phủ; (v) cho bất kỳ bên thứ ba nào mua lại, hoặc quan tâm đến việc mua lại, toàn bộ hoặc một phần khối tài sản hoặc cổ phần của Abbott, hoặc tiếp nối Abbott thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh, cho dù bằng cách sáp nhập, mua lại, tái tổ chức lại hay cách nào khác;

hoặc (vi) theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật, bao gồm tuân thủ trát hầu tòa hay quy trình pháp lý tương tự, hoặc yêu cầu bởi chính phủ, hoặc khi Abbott tin tưởng rằng yêu cầu tiết lộ là bắt buộc về mặt pháp lý hay Abbott sẽ nhận lại lợi ích hợp pháp từ việc tiết lộ, chẳng hạn như khi cần thiết phải bảo vệ quyền lợi và tài sản của Abbott.

Để phục vụ các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này, dữ liệu cá nhân của bạn có khả năng sẽ được thông báo và/hoặc tiết lộ công khai trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm báo cáo trên giấy, các phương thức liên lạc điện tử, trang web của Abbott hoặc các nền tảng điện tử khác, tiết lộ bởi Abbott hoặc đơn vị đại diện cho các cơ quan có liên quan và/hoặc trên các trang web công khai.

#### **4. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI**

Abbott có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị khác (đã nêu trên) nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của bạn, nơi mà có thể luật bảo mật dữ liệu không tương đồng với luật pháp tại quốc gia của bạn - bao gồm cả công ty mẹ của Abbott, Abbott Laboratories Inc. tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó, Abbott sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân theo như luật bảo mật dữ liệu hiện hành.

Trường hợp Abbott chuyển dữ liệu cá nhân cho đơn vị nằm ngoài phạm vi Khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, Abbott sẽ luôn đảm bảo rằng đơn vị này có trụ sở đặt tại một quốc gia có đạo luật bảo mật dữ liệu đầy đủ (ví dụ như Nhật Bản), rằng các nghĩa vụ hợp đồng thích hợp (ví dụ như các điều khoản tiêu chuẩn) được thực hiện, rằng đơn vị này tuân thủ các Điều lệ ràng buộc của công ty, hoặc có thể thông qua sử dụng phương thức thích hợp để hợp pháp hóa việc chuyển giao.

Nếu muốn biết thêm thông tin hoặc muốn nhận bản sao về các biện pháp bảo vệ hợp đồng liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết được nêu trong **Mục 7** ở phía dưới.

#### **5. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN**

Abbott chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết cho mục đích thu thập (ví dụ như cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu từ Abbott). Ngoài ra, Abbott có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân khi luật pháp yêu cầu, hoặc vì mục đích kinh doanh hợp pháp tuân theo chính sách lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

#### **6. QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU**

Bạn sẽ được hưởng một số quyền nhất định theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành, và do đó có thể chịu một số giới hạn và/hoặc hạn chế. Những quyền này bao gồm: (i) yêu cầu truy cập và sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân; (ii) hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân; (iii) quan tâm về tính chuyển giao dữ liệu (nghĩa là yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân cho bạn hoặc cho bên thứ ba, ở định dạng kỹ thuật số); và (iv) quyền rút lại sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân - trong đó, sự đồng ý chính là cơ sở pháp



lý để tiến hành việc xử lý dữ liệu. Để thực thi quyền lợi, xin vui lòng liên hệ với Abbott qua thông tin chi tiết nêu trong **Mục 7** ở phía dưới. Bạn cũng có quyền khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan bảo mật dữ liệu có thẩm quyền.

## **7. HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ VỚI ABBOTT**

Tất cả các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Tuyên bố này, hay đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm tất cả các yêu cầu được nêu chi tiết trong Mục 4 hoặc Mục 6 ở trên nên gửi đến công thông tin bảo mật của Abbott ở Châu Âu theo địa chỉ <https://www.abbott.com/eu-dpo.html>, hoặc gửi thư trực tiếp cho Nhân viên Bảo mật Dữ liệu Abbott ở Châu Âu bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể gửi yêu cầu (cung cấp văn bản xác thực danh tính nếu cần) bằng văn bản (Ref.: DPO, Legal Department, Data Protection) gửi tới: Abbott, Abbott House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, United Kingdom (SL6 4XE); bằng e-mail đến [eu-dpo@abbott.com](mailto:eu-dpo@abbott.com) hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác cho phép bạn chứng minh rằng bạn đã gửi yêu cầu và chúng tôi đã nhận được yêu cầu đó. Tương tự, chúng tôi xin thông báo rằng bạn có thể khiếu nại lên cơ quan giám sát ([http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)).